



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้แผน15ปีอุดมฯใหม่เน้นวัยทำงาน หวั่น ม.ร้าง-หลังยอดเข้าเรียนจบตลอด10ปี เน้นรวมกลุ่ม"สหพันธ์- เครือข่าย"มีกม.รองรับ

นายกฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า นายวิจิตร ศรี
สอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบให้ตนทำกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15
ปี ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีระยะเวลาวางกรอบประมาณ 8 เดือน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหาข้อมูล ความรู้ และ
ความเห็น ทั้งจากการสัมภาษณ์คนจำนวนหนึ่ง ดูจากรายงานการวิจัย และรวบรวมความเห็นจากฝ่าย
วิชาการ วิชาชีพ และฟังความเห็นจากคนที่ไม่อยู่ในแวดวงอุดมศึกษา โดยจะมีคณะกรรมการกำกับ
ดูแล พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องประมาณ 10 ชุด โดยเชิญผู้แทนจากทั้ง
140 กว่ามหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ในคณะทำงาน ซึ่งคนในมหาวิทยาลัยสามารถนำไปทำแผนระยะสั้นใน
มหาวิทยาลัยของตัวเองได้ คาดว่าคณะกรรมการชุดต่างๆ จะได้ข้อมูลสำหรับทำกรอบประมาณเดือน
มิถุนายน เริ่มสังเคราะห์ว่าประเด็นใดควรอยู่ในแผน และวางกรอบเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม
ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน จะเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อใส่รายละเอียด

"เมื่อเสร็จแล้วจะได้พิมพ์เขียว และเข็มทิศว่าหน้าตาอุดมศึกษาจะเป็นอย่างไร ซึ่งผมหวังว่าอุดมศึกษา
ไทยจะได้เข็มทิศที่ดีใน 10-15 ปีข้างหน้า โดยมหาวิทยาลัยจะใช้เข็มทิศไปพัฒนามหาวิทยาลัยของ
ตัวเอง หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย เพราะแผนดังกล่าวจะทำให้มหาวิทยาลัยรู้ว่าตัวเองมีเอกลักษณ์ หรือ
จุดเด่นตรงไหน ขณะนี้ได้ชี้แจงอธิการบดีทั้ง 4 กลุ่ม และวิทยาลัยชุมชนแล้ว 1 รอบ และจะทยอย
ชี้แจง และพูดคุยกับอธิการบดีในแต่ละกลุ่มอีก" นายกฤษณพงศ์กล่าว

นายกฤษฎพงษ์กล่าวอีกว่า ส่วนความแตกต่างของแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับใหม่ และฉบับเดิมนั้น กรอบน่าจะเหมือนกัน แต่เครื่องมือต่างกัน คือเป็นสหพันธ์ที่มีกฎหมายรองรับ หรือเครือข่ายที่มีกฎหมายที่หลวมกว่ากฎหมาย มีการหลอมรวมมหาวิทยาลัย หรือคณะ นอกจากนี้ อุดมศึกษาต้องหันกลับมาเตรียมการศึกษาสำหรับคนวัยทำงานมากขึ้น โดยรูปแบบจะไปในทิศทางที่มีหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่มากขึ้น เพราะปัจจุบันมีคนเกิดน้อย อัตราการเรียนต่อ ป.6 ไป ม.1, ม.3 ไป ม.4 และ ม.6 ไปอนุปริญญา หรือปริญญาอ่อนลง โดยตัวเลขในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาตกลงตลอด ฉะนั้น หากมหาวิทยาลัยวางแผนตามกระบวนการเดิม มหาวิทยาลัยจะร้างเหมือนในต่างประเทศ แต่ถ้าวางแผนพัฒนาคนวัยทำงานก็จะมีคนเรียนตลอด เพราะเมื่อทำงานได้ 5-10 ปี ก็จะเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งไม่เฉพาะปริญญาโท และเอก แต่เป็นหลักสูตรระยะสั้น

"ช่วง 2-3 ปีนี้พบว่ามหาวิทยาลัยมีที่ว่างมากขึ้น รับคนได้ไม่ตามเป้า อย่างปี 2549 มหาวิทยาลัยแจ้งจำนวนรับนิสิตนักศึกษาที่เข้าเรียนปี 1 ได้ประมาณ 7-8 แสนคน แต่มีคนเข้าไปเรียนจริงประมาณ 2 แสนคน เป็นการวางแผนโดยไม่ดูข้อเท็จจริง ทำให้สิ้นเปลืองการลงทุน" นายกฤษฎพงษ์กล่าว และว่า นอกจากนี้ ต้องระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน แก่กฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และควบคุมคุณภาพการศึกษาโดยใช้กลไกของสภามหาวิทยาลัย และกลไกทางการเงิน

